



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร.0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ.2550 หน้า 1

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

"สจพ.-มศว"หนุนช่วย"ไอซียู" อจ.ชี้จุดประกายศึกษา3ด้าน

อธิการบดี สจพ.หนุนโครงการ"โรงเรียน I see U มติชน 30 ปี" มอบสื่อการสอน 1,000 ชุด ให้ ร.ร. ในโครงการ พร้อมส่งผู้เชี่ยวชาญอบรมให้ครู ด้านอธิการบดี"มศว"ส่งครู-นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ไปช่วยถ่ายทอดวิชาการ ส่งหมอดูแลสุขภาพ-คุณภาพชีวิตนักเรียน ขณะที่ อจ.ครุศาสตร์จุฬาฯชื่นชม"มติชน"แก้ถึงรากเหง้าปัญหาการศึกษาไทย

เมื่อวันที่ 7 มกราคม ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สจพ.) เปิดเผยแพร่ที่กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ "มติชน" ร่วมกับ ศษ., มูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ และมูลนิธิอาจารย์บรจรง พงศ์ศาสตร์ จัดโครงการ "โรงเรียน I see U มติชน 30 ปี" เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ต่ำกว่ามาตรฐาน จำนวน 100 แห่ง เนื่องในโอกาสที่หนังสือพิมพ์มติชน มีอายุครบรอบการก่อตั้งปีที่ 30 ว่า เห็นด้วยกับโครงการนี้อย่างยิ่ง เนื่องจากสร้างประโยชน์ให้สังคมโดยรวม ฉะนั้น จึงขอเสนอตัวร่วมสนับสนุนด้วยการบริจาคซอฟต์แวร์ชุดสื่อการเรียนการสอนในลักษณะบทเรียนอี-เลิร์นนิ่ง สำหรับนักเรียนและครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 500-1,000 ชุด ซึ่งเป็นชุดซอฟต์แวร์ที่ สจพ.จัดทำขึ้น ประกอบด้วย โปรแกรมการเรียนการสอน 10 กว่าวิชา เช่น วิชาสังคมศึกษา วิชาศิลปศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ฯลฯ สำหรับนักเรียนปกติและนักเรียนตาบอด

ศ.ดร.ธีรวุฒิกล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา สจพ.ได้นำชุดซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอนมอบให้กับโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีที่อยู่ในสภาพขาดแคลน ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากนักเรียน และครูจำนวนมาก นักเรียนรู้จักการศึกษาค้นคว้า และเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน จึงหวังว่าชุดสื่อการเรียนการสอนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับโครงการนี้อย่างมาก ถ้าโรงเรียนใดไม่มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ชุดสื่อการเรียนการสอนที่มอบให้ ดนก็ยินดีส่งผู้เชี่ยวชาญในสถาบันไปอบรมครูให้ด้วย เพื่อให้การนำชุดสื่อการเรียนการสอนเกิดประโยชน์กับนักเรียนมากที่สุด

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดีที่ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนในการช่วยเหลือการศึกษาของชาติ เพื่อผลักดันให้การศึกษาไทยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี และเดินไปสู่ความเป็นจริง โดย มศว จะเข้าไป

ส่วนร่วมด้วยการส่งครูโครงการครู 5 ปีในสาขาต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ สังคม และพลศึกษา ไปช่วยทำงานในโครงการ I see U นอกจากนี้ พร้อมจะให้ครูและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตประสานมิตร และโรงเรียนสาธิตปทุมวัน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้มแข็งทางวิชาการไปช่วยถ่ายทอดวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ให้กับครู และนักเรียนโรงเรียนในโครงการโรงเรียน I see U อีกทั้งจะขอความร่วมมือจากโครงการแพทย์บูรณาการของ มศว ให้ไปช่วยเหลือโรงเรียนในโครงการ เพื่อสร้างสุขภาพ และคุณภาพชีวิตให้นักเรียน ที่สำคัญ มศว ยังมีสำนักหอสมุดกลางที่เข้มแข็ง และมีสาขาบรรณารักษ์ที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งจะให้ ความรู้ที่ตรงจุดกับโรงเรียนในโครงการได้

"ผมอยากให้บริจาคเงิน หรือข้าวของควบคู่กับการสร้างความรู้และความเข้มแข็งให้กับบุคลากรในโรงเรียนด้วย จึงจะทำให้เกิดประโยชน์ และเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอย่างแท้จริง ผมยังอยากเห็นมติชนที่เป็นหัวเรือใหญ่ในโครงการโรงเรียน I see U ทำงานเป็นระยะๆ จากนั้น ประเมินและติดตามการพัฒนาของโรงเรียนในโครงการด้วย" ศ.ดร.วิรุณกล่าว

รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า โครงการ"โรงเรียน I see U มติชน 30 ปี" เป็นโครงการดีที่ริเริ่มให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 3 ด้าน คือ 1. โครงการนี้ลงไปสู่รากเหง้าของปัญหาจริงๆ คือโรงเรียนที่ถูกปล่อยปละละเลย โดยมติชนสามารถ จับที่ปลายรากของปัญหาที่สำคัญที่สุดของประเทศ สิ่งที่ยากเห็นคืออยากให้มีมติชนร่วมกับ สถาบันการศึกษา หรือคณะครุศาสตร์ หรือสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นทำวิจัย จะได้ว่า 100 โรงเรียนที่ด้อยคุณภาพซ้ำซากเกิดจากอะไร ทั้งที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้รับงบฯ มากที่สุด แต่โรงเรียนที่อยู่ปลายรากขาดแคลนอย่างที่สุด ทั้งครู อุปกรณ์การเรียน และงบฯ ซึ่งงานวิจัยจะ สะท้อนความขาดแคลน และความด้อยคุณภาพว่าเกิดจากสาเหตุใด เพราะขณะนี้ ศธ.มีนโยบาย กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และทำโรงเรียนเป็นนิติบุคคล ก็สามารถนำ 100 โรงเรียนไปเชื่อมกับ โรงเรียนอีกนับหมื่นโรงที่อยู่ในขั้นโคม่าได้ ดังนั้น 100 โรงเรียนในโครงการนี้ จึงเหมือนเป็นต้น ทางปัญญาที่จะทำให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ทำให้เห็นแสงสว่าง และแนวทาง

รศ.ดร.สมพงษ์กล่าวอีกว่า 2.ในแง่ขององค์กร เช่น มูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ มูลนิธิ อาจารย์บรรจง พงศ์ศาสตร์ และ "มติชน" ต้องบูรณาการให้ชัดเกี่ยวกับการเน้นการคิดเป็น เน้น คุณภาพ เพราะเป็นปรัชญานำ หรือแนวคิดหลักของการจัดการศึกษา เป็นแกนหลักของการปรับปรุง คุณภาพขณะนี้ โดยการปรับปรุงห้องสมุดถือว่าเป็นหัวใจของการอ่าน การค้นคว้า และ 3.เปลี่ยน ค่านิยมในสังคมไทย อย่างเช่นกรณี "มติชน" ประกาศว่าครบรอบ 30 ปี ไม่ขอรับกระเช้าดอกไม้ ซึ่งเป็นการแสดงความยินดีชั่วครั้งชั่วคราว โดยเปลี่ยนมาเป็นการลงไปสู่คุณภาพการศึกษาของเด็ก ด้อยโอกาสแทน อย่างน้อยๆ คุณภาพเด็กในโรงเรียนจะมีโอกาสดีมากขึ้น

"โรงเรียนต่างจังหวัดหรืออยู่ชนบทห่างไกล ในสภาพปัจจุบันไม่มีโอกาสพื้น แต่สิ่งที่ "มติ ชน" ทำและมีองค์กรต่างๆ เข้ามาช่วยโดยไม่แฝงเรื่องผลประโยชน์ใดๆ ถือเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม การ

ระดมทรัพยากรจากภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชน มีความจำเป็นสูงสุดที่จะลงไปช่วยเหลือโรงเรียนเหล่านี้ อยากเห็นสมาคมอุตสาหกรรม ชนาคาร์ สื่อมวลชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เข้ามามีส่วนร่วม อยากให้เห็นภาพรวมของการศึกษามากกว่านี้ ทั้งนี้ อยากให้ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการ ศธ.หันมาทำเรื่องคุณภาพ และเขตพื้นที่การศึกษาให้มีคุณภาพ" รศ.ดร.สมพงษ์กล่าว

น.ส.จุฬาลักษณ์ ภู่อเกิด บรรณาธิการบริหารมติชน เปิดเผยว่า ขณะนี้ นอกเหนือจากยอดเงินบริจาคเข้าร่วมก่อนที่จะเปิดโครงการอย่างเป็นทางการที่ล่าสุดอยู่ที่ 855,509 บาท ซึ่งในจำนวนนี้เป็นเงินสมทบจากที่กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจได้รับบริจาคเนื่องในโอกาส 30 ปีประชาชาติธุรกิจ เมื่อปีที่ผ่านมาจำนวน 742,809 บาทแล้ว ยังมีหน่วยงานและองค์กรต่างๆ สนองตัวร่วมสนับสนุนแล้วหลายราย เช่น เครือบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จะมอบถังซีเมนต์เก็บน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 100 ใบ มูลค่า 1 ล้านบาท ให้กับโรงเรียนในโครงการ ขณะที่องค์กรเภสัชกรรมพร้อมจะมอบชุดยาตำราหลวงให้ทุกโรงเรียน โรงพยาบาลจักรวรรดินินจะมอบชุดตรวจวัดสายตาอัตโนมัติ 250 ชุด เพื่อให้ครูใช้วัดสายตาของนักเรียนในเบื้องต้น คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) จะมอบชุดจานรับสัญญาณดาวเทียมสำหรับการศึกษาทางไกล ทั้งระบบให้โรงเรียนที่ขาดแคลน 25 แห่ง

"นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายองค์กรที่ได้ตกลงในหลักการแล้วว่าจะร่วมสนับสนุน เพียงแต่จะต้องหารือกันในรายละเอียดต่อไป เช่น บริษัทซีพี เซเว่น-อีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด บริษัทแอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัททีโอเอ จำกัด บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิรักบ้านเกิด เป็นต้น"